

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ปี ๒๕๖๒ (Green Hotel)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับมาตรฐานการบริการพร้อม ขยายจำนวนเครือข่ายโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังกลายเป็น วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ผลการดำเนินโครงการ

๑. ปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมดำเนินโครงการฯ ใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (พทยา) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (สุโขทัย) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (เลย) และสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ (เมืองเก่า่าน)

๒. การส่งเสริมการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

๑) การประชุมชี้แจงโครงการฯ พร้อมรับสมัครโรงแรมเข้าร่วมโครงการฯ มีโรงแรม สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๑๐๗ แห่ง

๒) การเตรียมความพร้อม (Coaching) สำหรับคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Team) ของโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์ด้านเอกสาร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะในการรวบรวมและ จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเข้ารับ การเตรียมความพร้อม จำนวน ๖๗๗ คน

๓) การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ จำนวน ๒ ครั้ง โดยโรงแรมที่ผ่านการตรวจ ประเมินรอบแรกในระดับดีเยี่ยมจะได้รับการตรวจประเมินครั้งที่ ๒ เพื่อยืนยันผลการดำเนิน

๓. ผลการตรวจประเมิน และรายชื่อโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ แสดงดังตารางที่ ๑ และ ๒

ตารางที่ ๑ ผลการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๒

พื้นที่ดำเนินการ	จำนวนการรับรอง รายระดับ (แห่ง)				รวม
	ระดับดีเยี่ยม (Gold)	ระดับดี มาก (Silver)	ระดับดี (Bronze)	ไม่ผ่านการ ประเมิน	
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒๕	๑๕	๑๐	๖๑
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (พทยา)	๒	๓	๖	๑	๑๒
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (สุโขทัย)	๒	-	๑	๑	๔
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (เลย)	๒	-	๓	-	๕
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ (่าน)	๑	๑	๒	๓	๗
รวม	๑๘	๒๙	๒๗	๑๕	๘๙

## ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑) ปัญหาการขอลอนตัวของโรงแรมระหว่างการดำเนินโครงการ เนื่องจากข้อปัญหาของโรงแรมเอง ทำให้สูญเสียงบประมาณในการดำเนินการโครงการ และทำให้โรงแรมอื่นเสียโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ

๒) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัด ทำให้การกำหนดวันและเวลาตรวจประเมิน บางครั้งไม่สามารถจัดหาคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เพียงพอ อีกทั้งในบางครั้งคณะกรรมการฯ ที่นัดหมาย มีภารกิจเร่งด่วน ส่งผลกับการประสานการตรวจประเมิน

๓) การตรวจประเมินครั้งที่ ๑ และ ๒ โดยคณะกรรมการจำนวน ๓ และ ๕ คนตามลำดับนั้น ทำให้มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลา และการหมุนเวียนของคณะกรรมการตรวจประเมิน

๔) การดำเนินโครงการ ซึ่งอยู่ในช่วงมรสุม จะมีผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางกรณีที่โรงแรมตั้งอยู่บนเกาะ

๕) ผู้ประสานงานของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งขาดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์การตรวจประเมิน และการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมิน รวมทั้งโรงแรมบางแห่งให้ความสำคัญหรือให้เวลาน้อยสำหรับการจัดเตรียมข้อมูล ทำให้ผลการตรวจประเมินได้คะแนนน้อย

## ข้อเสนอแนะโครงการฯ

๑) ปรับขั้นตอนการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ เพียง ๑ ครั้ง โดยที่ขั้นตอนการ Coaching ให้มีการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจประเมินของคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการจัดคณะกรรมการตรวจประเมิน และทำให้สามารถรับโรงแรมเข้าร่วมโครงการได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น

๒) พัฒนาเครือข่ายและขยายความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งการพัฒนาทางวิชาการ การดำเนินงาน บุคลากรในการเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ ให้มีความหลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการ ขยายผลการดำเนินงานโครงการในเชิงรุก ทั้งพื้นที่เป้าหมายและจำนวนสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการ

๓) พัฒนาและขยายผลการดำเนินโครงการสู่เกณฑ์การประเมินสถานประกอบการที่ปักสี่เหลี่ยม ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือสถานที่พักที่มีขนาดเล็ก หรือสถานที่พักที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายและให้บริการในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ในภาคบริการ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๔) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสู่การรับการรับรองตามเกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ Green Hotel

## ตารางที่ 2 รายชื่อโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒

ที่	ชื่อโรงแรม	จังหวัด	ระดับรางวัล
๑	พี พี โฮสเทลแลนด์ วิลเลจ ๒ (เกาะพีพี)	กระบี่ (เกาะพีพี)	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๒	ปิยอน รีสอร์ท เขาหลัก	พังงา	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๓	ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช	นครราชสีมา	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๔	ไอรารารีสอร์ท แอนด์ สปา	เพชรบุรี	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๕	เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา	ภูเก็ต	ระดับดีเยี่ยม (Gold)

ที่	ชื่อโรงแรม	จังหวัด	ระดับรางวัล
๖	เดอะ ซีส กะตะ รีสอร์ท	ภูเก็ต	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๗	ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา	ภูเก็ต	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๘	ชลพฤกษ์ รีสอร์ท	นครนายก	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๙	โคโม่ พ้อย ยามู	ภูเก็ต	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๐	วานาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา	ภูเก็ต	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๑	แบงค์ค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์	กรุงเทพมหานคร	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๒	เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา	ชลบุรี	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๓	โอเชียน มารีน่า ยอร์ท คลับ	ชลบุรี	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๔	สุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	สุโขทัย	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๕	เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท (โรงแรมหมู่บ้านไทย)	สุโขทัย	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๖	เชียงคาน ริเวอร์ เมท์เทน	เลย	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๗	เลยพาเลซ	เลย	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๘	น่าน บูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	น่าน	ระดับดีเยี่ยม (Gold)
๑๙	บัญชาธารา วิลล่า ภูเก็ต	ภูเก็ต	ระดับดีมาก (Silver)
๒๐	วิลแฮม แกรนด์ ภูเก็ต ทะเลลิม เบย์	ภูเก็ต	ระดับดีมาก (Silver)
๒๑	อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา	เชียงใหม่	ระดับดีมาก (Silver)
๒๒	รอยัล ภูเก็ต ซิตี้	ภูเก็ต	ระดับดีมาก (Silver)
๒๓	เครสโค โฮเทล บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	ระดับดีมาก (Silver)
๒๔	ไม้ด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม	นครปฐม	ระดับดีมาก (Silver)
๒๕	อ่าวนาง ปรีณซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	กระบี่	ระดับดีมาก (Silver)
๒๖	เดอะ สยาม	กรุงเทพมหานคร	ระดับดีมาก (Silver)
๒๗	ดาราเทวี เชียงใหม่	เชียงใหม่	ระดับดีมาก (Silver)
๒๘	เซ็นทารา บลู มารีน รีสอร์ท และ สปา ภูเก็ต	ภูเก็ต	ระดับดีมาก (Silver)
๒๙	อิมพีเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย	เชียงราย	ระดับดีมาก (Silver)
๓๐	ไม้ด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ระดับดีมาก (Silver)
๓๑	เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท	เชียงราย	ระดับดีมาก (Silver)
๓๒	เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร	ระดับดีมาก (Silver)
๓๓	วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท	เชียงใหม่	ระดับดีมาก (Silver)
๓๔	เครสท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่า	ภูเก็ต	ระดับดีมาก (Silver)
๓๕	วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา	เพชรบุรี (ชะอำ)	ระดับดีมาก (Silver)
๓๖	ลีฟวัลเลย์	เพชรบุรี	ระดับดีมาก (Silver)
๓๗	เซ็นทาราวิลล่า สมุย	สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)	ระดับดีมาก (Silver)
๓๘	คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค	กรุงเทพมหานคร	ระดับดีมาก (Silver)
๓๙	อมารี หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)	ระดับดีมาก (Silver)
๔๐	เซอร่าตัน หัวหิน	เพชรบุรี (ชะอำ)	ระดับดีมาก (Silver)
๔๑	เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ	กรุงเทพมหานคร	ระดับดีมาก (Silver)
๔๒	อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา	กระบี่	ระดับดีมาก (Silver)

ที่	ชื่อโรงแรม	จังหวัด	ระดับรางวัล
๔๓	เซ็นทารา หาดใหญ่	สงขลา	ระดับดีมาก (Silver)
๔๔	ตราดซิตี โฮเทล	ตราด	ระดับดีมาก (Silver)
๔๕	เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท	ตราด	ระดับดีมาก (Silver)
๔๖	สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง	ระยอง	ระดับดีมาก (Silver)
๔๗	น่านนิรันดร์ รีสอร์ท	น่าน	ระดับดีมาก (Silver)
๔๘	พีพี ซาลิพีช รีสอร์ท	กระบี่	ระดับดี (Bronze)
๔๙	เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง	สมุทรปราการ	ระดับดี (Bronze)
๕๐	อัลมีรอส	กรุงเทพมหานคร	ระดับดี (Bronze)
๕๑	ฮอติเคย์ อินน์ เชียงใหม่	เชียงใหม่	ระดับดี (Bronze)
๕๒	สมุยรีโซเทล บีช รีสอร์ท	สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)	ระดับดี (Bronze)
๕๓	เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่	เชียงใหม่	ระดับดี (Bronze)
๕๔	ไมด้า งามวงศ์วาน	กรุงเทพมหานคร	ระดับดี (Bronze)
๕๕	อริญญ์นารา บางเทาบีช รีสอร์ท	ภูเก็ต	ระดับดี (Bronze)
๕๖	สลีฟ วิช มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง	ภูเก็ต	ระดับดี (Bronze)
๕๗	ลองบีช ชะอำ	เพชรบุรี (ชะอำ)	ระดับดี (Bronze)
๕๘	ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท	เพชรบุรี (ชะอำ)	ระดับดี (Bronze)
๕๙	ไวท์แซนด์ สมุย รีสอร์ท	สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)	ระดับดี (Bronze)
๖๐	บลู โซเทล กระบี่	กระบี่	ระดับดี (Bronze)
๖๑	วรบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา	ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)	ระดับดี (Bronze)
๖๒	เดอะแกรนด์ไฟร์วิงส์	กรุงเทพมหานคร	ระดับดี (Bronze)
๖๓	เจ้าหลาวทองแঙ্গบีช	จันทบุรี	ระดับดี (Bronze)
๖๔	พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	ตราด	ระดับดี (Bronze)
๖๕	ปาล์มสวย รีสอร์ท	ตราด	ระดับดี (Bronze)
๖๖	เบ็γκี้ โคฟ รีสอร์ท	จันทบุรี	ระดับดี (Bronze)
๖๗	ชีวาบุรี บีช รีสอร์ท	ตราด	ระดับดี (Bronze)
๖๘	เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท	ตราด	ระดับดี (Bronze)
๖๙	รัตนาคาร	พิษณุโลก	ระดับดี (Bronze)
๗๐	ภูเรือ แฉงค์ซัวร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	เลย	ระดับดี (Bronze)
๗๑	ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา	เลย	ระดับดี (Bronze)
๗๒	ม่วนมาณี บูทิก โฮเทล	เลย	ระดับดี (Bronze)
๗๓	น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท	น่าน	ระดับดี (Bronze)
๗๔	ศศิคารา รีสอร์ท	น่าน	ระดับดี (Bronze)
๗๕	เดอะ เปียโน รีสอร์ท	นครราชสีมา	ไม่ผ่านการประเมิน
๗๖	ฮอติเคย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต	ภูเก็ต	ไม่ผ่านการประเมิน
๗๗	สมุย เวอร์ติคัลเลอร์	สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)	ไม่ผ่านการประเมิน
๗๘	เฮฟ เวน แคว รีสอร์ท	กาญจนบุรี	ไม่ผ่านการประเมิน
๗๙	ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร	ไม่ผ่านการประเมิน

ที่	ชื่อโรงแรม	จังหวัด	ระดับรางวัล
๘๐	โพธิศิริรินทร์	เชียงใหม่	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๑	ไฮเทล รอยัล บางกอก แอท ไซน่าทาวน์	กรุงเทพมหานคร	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๒	เดอะ ยามา ภูเก็ต	ภูเก็ต	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๓	อمانة ๑	หนองคาย	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๔	อمانة ๒	หนองคาย	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๕	ลานเล รีสอร์ท	ตราด	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๖	เรื่อนนริศรา	สุโขทัย	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๗	ชมณา รีสอร์ท	น่าน	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๘	น่านสบายดี	น่าน	ไม่ผ่านการประเมิน
๘๙	รพีพงศ์ ไฮเทล	น่าน	ไม่ผ่านการประเมิน